

การประชุมวิชาการประจำปี ThaiSCP

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในฐานะคณะกรรมการเครือข่ายการผลิตและการบริการอย่างยั่งยืน ร่วมจัดการประชุมวิชาการประจำปี ThaiSCP 2566 ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริการที่ยั่งยืน (Thai SCP) จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะประธานเครือข่ายฯ กล่าวต้อนรับ นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ย้ำการผลักดันผู้ผลิตและผู้บริโภคในการก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ ขณะที่ ดร. Mushtaq Memom ผู้ประสานงานแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก UNEP Asia Pacific Regional Office และ ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ยั่งยืนทั้งในปัจจุบัน และโอกาสของภาคธุรกิจที่ตอบโจทย์กระแสการบริการที่ยั่งยืน



UNISERV CMU เข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 28

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุริยาสุกตมยา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ CMU Book Fair ครั้งที่ 28 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือ ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอ Chiangmai Low Carbon Tourism to Net Zero ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ต่อกำนันประธาน กำนันนิรัตน์ พงษ์สิริธิดาวรร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมจับเคลือบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ (Novice driver badge) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารผู้อำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่



โครงการวิจัยและบริการวิชาการ “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy”

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy” เข้าร่วมจัดนิทรรศการในส่วนของงานแสดงผลงานการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ



การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2566

19 - 24 พฤศจิกายน 2566



Uniserv CMU ร่วมกับ ปจวท. จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “การพัฒนาทักษะให้รอบด้าน”

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปจวท.) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “การพัฒนาทักษะให้รอบด้าน” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 241 คน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด คุณเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปจวท. กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุรยา สุนทรยา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ เพื่อพัฒนากิจกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้รอบด้าน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





ข่าวรอบสัปดาห์

ฉบับที่ 13 วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2567



UNISERV CMU ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2568

สำนักบริหารวิทยากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว และเพื่อสืบสานต่อประเพณีถวายพระพรศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนากิจการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกิดทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาทัศนคติในการทำงานให้สอดประโยชน์สูงสุด ณ จังหวัดเชียงใหม่



UNISERV CMU X VET CMU

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2568

สำนักบริหารวิทยากร ร่วมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การฝึกสังเกตข้อเท้าและเท้าในการตรวจสุขภาพและประเมินอาการหลังในฟาร์มสุกร" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ วิทยากรแทนของผู้อำนวยการสำนักบริหารวิทยากร เป็นประธานเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะให้กับผู้เข้าอบรม และผู้ทำงานในฟาร์มสุกรให้มีความรู้ด้าน Veterinary thermography ในประเภทดีวีการฝึกสังเกตข้อเท้า การตรวจสุขภาพข้อเท้า โดยเฉพาะในฟาร์มสุกร และนำความรู้ไปใช้ในการด้าน Veterinary thermography ในต่อของและเผยแพร่ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

- ในโครงการ ฝึกอบรมบรรยาย 4 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ กุญญาโม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ เข้มสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. น.สพ.สุวัฒน์ สุทธิชัย บริษัทพีบีแอล เอ. โมโตคอก จาโก
 4. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ชาติเงิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริหารวิทยากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฟาร์มสาธิต ยุทธาฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

